



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยมทิดล

การศึกษาฐานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยมทิดล จังหวัดอำนาจเจริญ ของ อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมทิดล

ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2557 อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมทิดล ปฏิบัติภารกิจเดินทางศึกษาฐานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยมทิดล จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมทิดล โดยมีภารกิจต่าง ๆ ดังนี้

ในช่วงบ่ายวันที่ 19 มิถุนายน 2557 อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมทิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อตั้งหลักคิดเชื่อมโยงงาน อพ.สธ. และภารกิจของมหาวิทยาลัยมทิดล กับความคาดหวังของประชาชน อำนาจเจริญ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมออกเป็น 3 กลุ่มวิทยาเขต คือ วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตนครสวรรค์ และวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยในช่วงแรก นายพรชัย จุฑามาศ ในฐานะรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายในหัวข้อ “การนำกรอบการดำเนินการโครงการ อพ.สธ. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนรอบวิทยาเขต” เพื่อเป็นการปูพื้นฐานแนวความคิดหลักแนวคิดของโครงการ อพ.สธ. หลังจากนั้น ได้บรรยายต่อในหัวข้อ “พันธกิจของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อชุมชน” พูดถึงการเข้าถึงชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนรู้จักรักษาทรัพยากร และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ



หลังจากนั้น ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่และความพร้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในช่วงสุดท้าย เป็นการระดมความคิดการนำกรอบการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนรอบวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ และวิทยาเขตอำนาจเจริญ) พูดถึงกระบวนการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จนมาถึงการดำเนินงานในปัจจุบันที่อำนาจเจริญ ในขณะเดียวกันทางวิทยาเขตนครสวรรค์ และที่วิทยาเขตศาลายา ก็กำลังขับเคลื่อนแนวคิดในเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกัน



ในช่วงสาย วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เป็นพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดศูนย์ประสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และกล่าวถึงการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของศูนย์ประสานงาน ฯ และแนวทางการพัฒนาระดับการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน ฯ พร้อมทั้งอำนวยการให้ศูนย์ประสานงาน ฯ มีความเจริญ และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานต่อไป

หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และรองผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. ทำพิธีตัดริบบิ้น และเปิดป้ายศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ อย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการของโครงการวิจัย โดยมีปาฐกถาที่เข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการอย่างคับคั่ง





ในช่วงบ่าย เป็นเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณะทำงาน อพ.สธ. อำนาจเจริญ และเครือข่ายการทำงานจากป่าชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมวงเสวนา ได้แก่ พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ครู นักเรียน ตัวแทนจาก อปท. และนักวิจัย ประเด็นคำถามที่สำคัญ คือ บทบาทหน้าที่และการเข้ามาร่วมดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประโยชน์ที่ได้รับ และถ้าหากคณะนักวิจัยลดบทบาทหน้าที่ลง ทีมวิจัยป่าชุมชนจะดำเนินการรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย หลังจากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่านอธิการบดี ได้ให้ข้อคิดเห็นซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ในการวางแผนขับเคลื่อนงานโครงการ



ช่วงเช้า วันที่ 21 มิถุนายน 2557 อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และรองผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมเวทีป่าสักญจร ครั้งที่ 8 ณ ป่าตองสีบุญ ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านไร่ ตำบลไถ่คำ อำเภอมะนัง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมป่าสักญจร เป็นการจัดกิจกรรมที่ป่าสมาชิกแต่ละแห่งเวียนเป็นเจ้าภาพ จัดงานเป็นประจำทุกเดือน ในครั้งนี้ ป่าตองสีบุญ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประจำเดือนมิถุนายน กิจกรรมในช่วงครึ่งวันเช้า ป่าสมาชิกแต่ละแห่งจะนำเสนอข้อมูลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพที่สำรวจในเดือนที่ผ่านมา โดยจะฝึกให้เยาวชนมานำเสนอ ให้ป่าแต่ละป่ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานให้กับเพื่อนสมาชิกในป่าอื่น ๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน



ในช่วงบ่าย อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และรองผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. เข้าศึกษาดูสภาพพื้นที่ป่าดงสีญ โดยมีพ่อวิจิตร พลศรี ปราชญ์ชุมชนป่าดงสีญ นำคณะชมความหลากหลายทางชีวภาพภายในป่า และบรรยายถึงกระบวนการทำงานที่ผ่านมาของป่าชุมชน ในการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนดงสีญ

